



RCES Raider Times

Learn with Passion, Lead with Integrity, and Succeed with Confidence!

การเข้าร่วม

เดือนกันยายนเป็นเดือนแห่งการตระหนักรู้การเข้าร่วม!

อยู่กับปัจจุบัน ทรงพลัง

หนึ่งใน 10 ของนักเรียนอนุบาลและชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั่วประเทศขาดเรียนหรือร้างขาดเรียนเกือบหนึ่งเดือน การขาดเรียนในช่วงต้นเหล่านี้สัมพันธ์กับความยากลำบากในการอ่านและรูปแบบการเข้าเรียนที่ไม่ดีในปีต่อๆ มา การเข้าเรียนไม่ดีอาจส่งผลต่อการอ่านอย่างเชี่ยวชาญเมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หรือถูกระงับเมื่อถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การขาดเรียนหรือร้างจะกลายเป็นตัวบ่งชี้ชี้ว่านักเรียนจะออกจากโรงเรียนมัธยมปลาย เมื่อนักเรียนปรับปรุงอัตราการเข้าเรียน พวกเขาจะปรับปรุงโอกาสทางวิชาการและโอกาสในการสำเร็จการศึกษา แล้วคุณจะทำอะไรได้บ้างในฐานะผู้ปกครอง:

1. ให้ความสำคัญกับการเข้าโรงเรียน รักษาบุตรหลานของคุณให้แข็งแรงและตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุตรหลานของคุณได้รับการฉีดวัคซีนที่จำเป็น
3. พัฒนาแผนสำรองสำหรับการไปโรงเรียนหากมีสิ่งใดเกิดขึ้น
4. พยายามกำหนดเวลาการนัดหมายทางการแพทย์ที่ไม่เร่งด่วนและการเดินทางระยะยาวเมื่อโรงเรียนไม่ได้เปิดเรียน
5. สื่อสารกับโรงเรียน

ข้อมูลสำคัญ

อัปเดตปฏิทิน

เพื่อชดเชยวันที่พลาดจากพายไซนร้อน Debby เราจะเปิดเทอมในวันที่ 10 และ 11 ตุลาคม และ 18 เมษายน ปฏิทินใหม่ถูกส่งกลับบ้านพร้อมกับนักเรียน วันที่ 9 ตุลาคมจะยังคงเป็นวันพัฒนาวิชาชีพสำหรับครูไม่มีโรงเรียนสำหรับนักเรียน

วันสำคัญ

กันยายน 10 - ชั่วคราวกลับบ้าน

กันยายน 13 - ปลายข้าวกับปุ๋ยตายาย

กันยายน 12-19 - งานหนังสือ

กันยายน 23 - SIC @ 5:00 - PTO @ 6:00

กันยายน 24 - วางจำหน่ายก่อนกำหนด @ 11:30

สุขภาพและความเป็นอยู่

ข้างนอกร้อน!

เมื่อเราเข้าสู่เดือนกันยายนเรารู้ว่าอุณหภูมิยังคงสูงจนเป็นอันตรายก่อนที่ฤดูใบไม้ร่วงจะมาถึงในที่สุด เมื่อเด็ก ๆ เล่นข้างนอกในตอนบ่ายและเล่นกีฬา สิ่งสำคัญคือต้องดื่มน้ำอย่างเหมาะสม เด็ก ๆ ดื่มน้ำน้อยลง และเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลมีสัดส่วนมากที่สุดของน้ำตาลที่เติมในอาหารอเมริกัน การขาดน้ำอาจเป็นสาเหตุของพลังงานต่ำและอาจส่งผลให้เกิดผลร้ายแรงในการแข่งขันกีฬา กระตุ้นให้บุตรหลานของคุณดื่มน้ำเปล่า น้ำผสมผักหรือผลไม้ น้ำผลไม้ 100% หรือชาไม่หวาน

#MUSCboeingcenter



รอบโรงเรียน

งานหนังสือ

กันยายน 12- 19

การซื้อทั้งหมดผ่านงาน งานหนังสือ เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนของเรา! เป้าหมายของโรงเรียนของเราคือการขายหนังสือ 2,000 เล่ม! ตอนนี้คุณสามารถตั้งค่า eWallet สำหรับนักเรียนของคุณเพื่อใช้ในงานหนังสือได้แล้ว!

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่...

<https://www.scholastic.com/bf/richardcarrollelemschool>

Watch D.O.G.S

Watch D.O.G.S. จะลาดตระเวนในโรงเรียนของเราเร็ว ๆ นี้! หากคุณลงทะเบียนเพื่อเป็นอาสาสมัคร โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนและอาสาสมัครเขตและส่งโดยเร็วที่สุด หากคุณสนใจที่จะเป็นอาสาสมัครยังมีเวลาลงทะเบียน!! โปรดติดต่อ Mrs. Kinard ที่แผนกต้อนรับเพื่อกำหนดเวลาหนึ่งวันและกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนและอาสาสมัครเขตของคุณ! แบบฟอร์มเหล่านี้ต้องกรอกและอนุมัติโดยสำนักงานเขตก่อนวันอาสาสมัครของคุณ โปรดเผื่อเวลาในการดำเนินการ

หากคุณเคยได้ยินเล็กน้อยเกี่ยวกับพ่อของนักเรียนที่ยอดเยี่ยม แต่ยังมีคำถาม โปรดติดต่อแผนกต้อนรับเพื่อสอบถาม! เราหวังว่าจะมีแบบอย่างผู้ชายที่ยอดเยี่ยมมากขึ้นในอาคารเรียน!

RCES Raider Times— จดหมายข่าวโรงเรียน

เรียนรู้ด้วยความหลงใหล เป็นผู้นำด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และประสบความสำเร็จด้วยความมั่นใจ



RCES Raider Times

Learn with Passion, Lead with Integrity, and Succeed with Confidence!